

Số: /TB-UBND

Quảng Nam, ngày tháng năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 29/12/2020, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 (*sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo*) và đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm có các thành viên Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban của Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp. Tại điểm cầu 18 huyện, thị xã, thành phố có đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo tổng kết công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; ý kiến thảo luận của các đại biểu; ý kiến tiếp thu, làm rõ hơn một số nội dung liên quan của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

I. Đánh giá chung

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát khắp thế giới đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh được thành lập kịp thời, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tích cực tham gia của toàn dân và sự đồng thuận của toàn xã hội; chỉ đạo thực hiện quyết liệt và xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã triển khai một cách mạnh mẽ, đồng bộ, nhiều biện pháp quyết liệt được áp dụng như: khoanh vùng dập dịch, cách ly tập trung, truy vết người tiếp xúc gần với các ca dương tính (F1, F2)... Công tác phòng, chống dịch bệnh có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan; sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, các địa phương trong cả nước nên đã huy động được sức mạnh tổng hợp để kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19. Các Sở, Ban, ngành, địa phương đã chủ động, kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh

ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của các Sở, Ban, ngành; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, hội, đoàn thể các cấp đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong năm qua.

II. Bốn bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua

1. Sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, xuyên suốt của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, hội, đoàn thể các cấp; sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, tích cực tham gia của người dân trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp với quyết tâm chính trị rất cao.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền phải kịp thời, nắm bắt nhanh chóng các thông tin liên quan; tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí để cung cấp thông tin sớm, minh bạch; thường xuyên đăng tải các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và tình hình dịch bệnh Covid-19 để người dân chủ động phòng, chống cho bản thân, gia đình và tránh lây lan trong cộng đồng.

3. Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

4. Chuẩn bị tốt các phương án phòng, chống dịch Covid-19 để chủ động xử lý các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy trình: “*Ngăn chặn - Phát hiện - Cách ly - Khoanh vùng dập dịch – Điều trị kịp thời*”; tổ chức truy vết và xử lý triệt để các ổ dịch không để dịch lây lan rộng ra cộng đồng; phân công rõ trách nhiệm của các bệnh viện trong việc điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 từ mức độ nhẹ đến nặng, không để xảy ra ca bệnh tử vong do Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

III. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương gửi báo cáo đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020 của cơ quan, đơn vị mình về Sở Y tế tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo theo hướng đánh giá toàn diện hơn công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, sớm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường; đã xuất hiện các chủng vi rút SARS-CoV-2 biến thể với tốc độ lây lan nhanh hơn; người nhập cảnh trái phép về Việt Nam để đón Tết Tân Sửu năm 2021 ngày càng nhiều, với số lượng lớn nên phải kiểm tra chặt chẽ, tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tính mạng của Nhân dân; đồng thời, nâng cao tính chủ động, sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra; yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua và thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tăng cường hướng dẫn, định hướng các cơ quan truyền thông đăng tải các bản tin chuyên sâu về tình hình dịch bệnh Covid-19 một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ, toàn diện; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp đưa thông tin sai sự thật. Thường xuyên khuyến cáo người dân nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng (giữ vệ sinh, đeo khẩu trang, khử khuẩn, giảm tụ tập, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, rèn luyện tập thể dục).

Kịp thời củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương để cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai quyết liệt, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.

2. Kích hoạt và vận hành ngay lực lượng phòng, chống dịch các cấp, chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp phòng, chống dịch cấp bách để Ngăn chặn - Phát hiện - Cách ly - Khoanh vùng và Dập dịch kịp thời. Các Sở, Ban, ngành và các địa phương kiểm tra, rà soát lại tất cả các khâu trong phương án phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị mình để ứng phó nhanh tình huống xấu nhất có thể xảy ra, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới để thực hiện cho được mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa chăm lo phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nắm chắc tình hình địa bàn, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh qua biên giới, nhất là các đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở; kịp thời xử lý, phối hợp chuẩn bị các phương án cách ly khi có tình huống xảy ra; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo các điều kiện cần thiết để cán bộ, chiến sĩ an tâm làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn ở khu vực biên giới.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phát huy tối đa vai trò nòng cốt của lực lượng công an, quân sự, y tế, các tổ giám sát cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; vận động nhân dân luôn đề cao cảnh giác, phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép thì lập tức thông báo ngay chính quyền địa phương để tổ chức cách ly và xử lý kịp thời.

5. Củng cố lại các khu cách ly tập trung do ngành y tế và lực lượng quân đội quản lý trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an toàn và các điều kiện cần thiết cho người ở tại các khu cách ly tập trung, khắc phục những sai sót trong quá trình cách ly. Ủy ban nhân dân thành phố Hội An chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra, giám sát, có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với các khu cách ly có thu phí, nếu không đảm bảo các điều kiện theo quy định thì dừng hoạt động.

Các địa phương tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ những trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo đúng tinh thần Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế.

Các bệnh viện phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh; chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, trang bị phòng hộ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chống lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

6. Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải có phương án xử lý kịp thời khi có ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 xâm nhập vào địa bàn tỉnh; luôn sẵn sàng, chuẩn bị tốt các điều kiện ở tất cả các khâu để kịp thời kích hoạt, ứng phó ngay khi có tình huống xấu xảy ra. Giao Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Trên đây là kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Hội nghị trực tuyến về tổng kết công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX.

D:\QUANG V\X\Năm 2020\Thông báo\TBKL
HNNT về TK Covid_ngay_291220.docx

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Võ Văn Viên